

## TÀI LIỆU

### Tuyên truyền về việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc (HĐNQ LHQ)

---

**Câu 1: Hội đồng Nhân quyền là gì, cơ cấu tổ chức và hoạt động như thế nào?**

**Trả lời:** HĐNQ LHQ là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng LHQ, có tiếng nói quan trọng nhất trong hệ thống các thể chế của LHQ về quyền con người, góp phần thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ trên phạm vi toàn cầu các quyền con người và tự do cơ bản một cách công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử. HĐNQ được thành lập năm 2006 trên cơ sở kế thừa cơ quan tiền thân là Ủy ban Nhân quyền.

HĐNQ có ba khóa họp thường kỳ mỗi năm vào các tháng 3, 6 và 9 với tổng thời gian là 10 tuần. Ngoài ra, Hội đồng cũng có thể tổ chức Khóa họp đặc biệt theo đề nghị của một hoặc một nhóm nước thành viên và được tối thiểu 1/3 số nước thành viên đồng ý. Hội đồng có chương trình nghị sự cố định (gồm 10 điểm) và sẽ thông qua chương trình làm việc cụ thể của mỗi khóa họp trên cơ sở chương trình nghị sự này.

Các cơ chế chính của HĐNQ gồm có: cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (kiểm điểm việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người ở tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc); các Thủ tục đặc biệt (là các chuyên gia có nhiệm vụ theo dõi, đưa ra các ý kiến tư vấn và có báo cáo công khai về tình hình nhân quyền theo từng lĩnh vực hoặc tại một số nước cụ thể), Thủ tục khiếu nại (nhận và xem xét các khiếu nại về vi phạm nhân quyền); Ủy ban tư vấn (đóng vai trò tham mưu, nghiên cứu).

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc giúp việc cho Hội đồng Nhân quyền với vai trò Ban Thư ký.

**Câu 2: Cơ cấu thành viên và cách thức bầu thành viên HĐNQ?**

**Trả lời:** Hội đồng có 47 nước thành viên, phân bổ theo nguyên tắc cân bằng về khu vực địa lý. Thành viên HĐNQ được chia thành 5 khu vực địa lý với số thành viên phân bổ cụ thể là: Nhóm châu Á và Nam Thái Bình Dương được 13 ghế, Nhóm châu Phi 13 ghế, Nhóm Đông Âu 6 ghế, Nhóm Mỹ La tinh và Ca - ri-bê 8 ghế, Nhóm Tây Âu và các nước khác (phương Tây) 7 ghế. Tất cả các nước thành viên khác của Liên hiệp quốc đều là quan sát viên của HĐNQ.

Các thành viên có nhiệm kỳ 3 năm, không được tái cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Hàng năm, Đại hội đồng LHQ sẽ tiến hành bầu mới 1/3 số thành viên HĐNQ theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và theo đa số thường, mỗi nước thành viên LHQ có 01 phiếu. Tất cả các nước thành viên LHQ đều có quyền ứng cử vào HĐNQ. Khi bỏ phiếu, các nước thành viên LHQ sẽ cân nhắc trên cơ sở những đóng góp của từng ứng cử viên trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như những cam kết tự nguyện của họ trong lĩnh vực này.

**Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của HĐNQ?**

**Trả lời:** Là một cơ quan của LHQ, hoạt động của HĐNQ cũng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của LHQ, đó là bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên.

Ngoài ra, mọi hoạt động của HĐNQ đều có sự tham gia tích cực của tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức quốc tế và mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên nguyên tắc đối thoại và hợp tác một cách xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người, từ dân sự, chính trị cho đến kinh tế, xã hội và văn hóa, kể cả quyền phát triển.

**Câu 4: Kết quả bầu thành viên mới của HĐNQ khóa 2014 – 2016 vừa qua?**

**Trả lời:** Trở thành thành viên HĐNQ là mong muốn của mọi quốc gia, vì vậy việc vận động ứng cử vào cơ quan này luôn diễn ra hết sức quyết liệt. Chỉ tính riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, lúc đầu (năm 2010) đã có 7 nước ứng cử cho 4 ghế, trở thành khu vực có số lượng ứng cử viên đông nhất so với các khu vực khác.

Ngày 12/11/2013, Đại hội đồng LHQ khóa 68 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu 14 thành viên mới của HĐNQ cho nhiệm kỳ 2014 – 2016. Do tầm quan trọng của HĐNQ, tất cả 193 nước thành viên LHQ đều tham gia bỏ phiếu, trong đó tuyệt đại bộ phận thành phần tham dự ở cấp cao nhất là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn. Việt Nam đã nhận được 184 phiếu ủng hộ (trên tổng số 193 nước bỏ phiếu), lần đầu trúng cử HĐNQ với sự ủng hộ gần như tuyệt đối, cao nhất trong số 14 nước trúng cử (trong đó có cả 4 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp).

Các nước cũng trúng cử đợt này gồm: Trung Quốc, Man-đi-vơ, Ả-rập Xê-út (thuộc châu Á – Thái Bình Dương); Cu-ba và Mê-hi-cô (thuộc Nhóm Mỹ La tinh và Ca-ri-bê); An-giê-ri, Ma-rốc, Nam-phi và Nam-mi-bi-a (thuộc Nhóm châu Phi); Anh và Pháp (thuộc Nhóm Tây Âu); Nga và Mác-xê-đô-ni-a (thuộc Nhóm Đông Âu).

**Câu 5: Việc Việt Nam trúng cử HĐNQ có ý nghĩa gì?**

**Trả lời:** Việc Việt Nam trở thành thành viên HĐNQ là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, là minh chứng khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chính sách về quyền con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách nhất quán của ta là tôn trọng, bảo đảm quyền con người và chủ trương tăng cường đóng góp và thúc đẩy hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này. Sau khi vào HĐNQ, Việt Nam càng có điều kiện để thúc đẩy hơn nữa chính sách tiến bộ này.

Được bầu vào HĐNQ cũng là một thắng lợi quan trọng của đối ngoại Việt Nam thể hiện uy tín và vị thế cao của đất nước trên trường quốc tế nói chung và trong khuôn khổ LHQ nói riêng. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các thế lực thù địch trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá, vu cáo, xuyên tạc sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhằm làm giảm uy tín của nước ta, thậm chí công khai kêu gọi phản đối bầu Việt Nam vào HĐNQ.

Việc ta trúng cử với số phiếu rất cao không chỉ là sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu ta đã đạt được trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người, mà còn bác bỏ một cách thuyết phục những luận điệu của các thế lực thù

địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài xuyên tạc về tình hình Việt Nam, vụ cáo vi phạm dân chủ, nhân quyền.

**Câu 6: Nguyên nhân nào dẫn đến việc Việt Nam trúng cử với số phiếu rất cao ở ngay lần ứng cử đầu tiên?**

**Trả lời:** Trước hết, thắng lợi này bắt nguồn từ những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đem lại cho người dân sự hưởng thụ ngày càng đầy đủ hơn các quyền con người và quyền công dân. Xuyên suốt quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Định hướng đó được thể chế hóa trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, mà cao nhất là Hiến pháp; được cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; được minh chứng rõ nét trong mọi mặt đời sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng...

Thắng lợi này là kết quả của việc tích cực triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, trong đó, việc ta đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược hoặc toàn diện với tất cả các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là một minh chứng.

Việc nước ta trúng cử với số phiếu cao còn xuất phát từ việc ta đã triển khai công tác vận động ứng cử trong gần 3 năm một cách toàn diện, rộng khắp và hiệu quả ở nhiều cấp, kể cả Lãnh đạo cấp cao, với tất cả các quốc gia thành viên LHQ, đặc biệt là ở Hà Nội, thủ đô các nước, các trụ sở của LHQ và các tổ chức quốc tế, trong đó có New-York, nơi diễn ra phiên bỏ phiếu.

**Câu hỏi 7: Những định hướng lớn của Việt Nam khi tham gia HĐNQ với tư cách thành viên?**

**Trả lời:** Với tinh thần đầy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trong ba năm, Việt Nam sẽ tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào công việc chung của Hội đồng, một mặt phát huy quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người và các định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của ta, mặt khác thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên HĐNQ và thành viên LHQ.

Tham gia HĐNQ, chúng ta sẽ có điều kiện đề cao quan điểm, lập trường, chính sách, luật pháp, chia sẻ các kinh nghiệm thành công Việt Nam trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, tôn trọng và bảo đảm các quyền con người về kinh tế, xã hội, văn hóa và dân sự, chính trị; kết quả tích cực về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, thực hiện tốt các Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ, đồng thời phản bác các thông tin và luận điệu sai trái về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Ta cũng có thêm điều kiện tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp.

Ta cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm tăng cường đóng góp trên tinh thần xây dựng và có trách nhiệm vào các vấn đề nhân quyền mà

cộng đồng quốc tế quan tâm; tích cực thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế và việc tiếp cận các vấn đề nhân quyền một cách cân bằng, tổng thể và toàn diện; đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐNQ và các thể chế khác của LHQ về quyền con người.

**Câu 8: Dự luận quốc tế phản ứng thế nào về việc Việt Nam trúng cử HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2014 – 2016?**

**Trả lời:** Việc Việt Nam được bầu là thành viên HĐNQ LHQ với số phiếu cao nhất thể hiện sự tín nhiệm của các quốc gia thành viên LHQ, cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

Ngay sau khi được công bố trúng cử, Việt Nam đã nhận được những lời chúc mừng của bạn bè quốc tế, chia sẻ niềm vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành thành viên HĐNQ LHQ.

Tại LHQ, bạn bè quốc tế và các phái đoàn thường trực các nước đều ca ngợi uy tín và những đóng góp của Việt Nam vào quá trình thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới cũng như chính sách nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người và quyền công dân của người dân, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Việt Nam tham gia HĐNQ LHQ sẽ góp phần thúc đẩy những giá trị và hoạt động của Hội đồng trong việc bảo vệ quyền con người.

Dự luận quốc tế tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò thành viên HĐNQ LHQ. Chính giới, giới ngoại giao nước ngoài và báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam trúng cử là thành công của chính sách đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, phản ánh vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao, thể hiện thế và lực của Việt Nam đang ngày một vững chắc hơn. Một số tổ chức phát triển quốc tế cho rằng, nhiệm kỳ sắp tới của Việt Nam trong HĐNQ LHQ sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam bày tỏ quan điểm và chia sẻ các kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực nhân quyền, góp phần làm phong phú thêm và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐNQ và các cơ chế khác của LHQ. Cùng với các thành viên khác, Việt Nam tranh thủ được những kinh nghiệm quốc tế phù hợp.